

**CÔNG AN TP HÀ NỘI  
CÔNG AN QUẬN HÀ ĐÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 589/CAHQ (XDPT)

Hà Đông, ngày tháng 4 năm 2020

"V/v tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn"

Kính gửi: - Đ/c Trưởng BCD 138 quận Hà Đông  
- Đài truyền thanh quận Hà Đông  
- Ủy ban nhân dân các phường

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quận Hà Đông, thời gian gần đây tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, lao động và không có việc làm dẫn đến nguy cơ xảy ra tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an quận Hà Đông báo cáo và đề xuất đồng chí Trưởng BCD 138 quận chỉ đạo đài truyền thanh quận, UBND các phường tổ chức tuyên truyền qua hình thức phát tờ rơi, lồng ghép với các hội nghị, các buổi sinh hoạt dân hoặc trên hệ thống loa truyền thanh quận, phường (có bài tuyên truyền kèm theo).

**Nơi nhận:**

- Thường trực Quận ủy;
- Đ/c Chủ tịch UBND quận;
- Đ/c Trưởng BCD 138/Q;
- Đ/c Trưởng CAQ;  
(Để báo cáo)
- Đài truyền thanh quận;
- UBND các phường;  
(Để phối hợp)
- Lưu VT- XDPT.

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN  
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN QUẬN**



**Thiếu tá Bùi Nhật Quang**

*Giáo P NET +  
TT NET +  
UBND các P  
hiệu ngay*

## **BÀI TUYÊN TRUYỀN PHƯƠNG THỨC, THỦ ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỘI PHẠM CƯỚP, CƯỚP GIẬT, TRỘM CẤP TÀI SẢN, LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN**

Trong thời gian gần đây tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, lao động và việc làm khiến tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm tăng, nguy cơ dẫn đến tình hình tội phạm diễn biến phức tạp.

Quý I/2020 trên địa bàn quận Hà Đông xảy ra 01 vụ cướp tài sản, 03 vụ cướp giật tài sản, 11 vụ trộm đột nhập và 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

### **1. Các thủ đoạn của tội phạm cướp:**

Đối tượng phạm tội lợi dụng cửa mở sẵn để đột nhập vào nhà hoặc tạo ra những lý do hợp lý để đột nhập vào nhà như: Giả danh, hóa trang thành nhân viên kiểm tra điện, nước để chủ nhà mất cảnh giác. Sau đó bất ngờ dùng vũ lực, đe dọa, khống chế cướp, chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng có thể thuê xe ôm công nghệ và điều đến địa điểm vắng vẻ ít người qua lại. Sử dụng vật sắc nhọn... thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển ứng dụng, dịch vụ trên internet hoặc trang mạng xã hội của người dân để nhắn tin nhằm mục đích điều người thân của họ đến nơi vắng vẻ để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Đặc biệt các đối tượng tạo ra những tình huống khiến người tham gia giao thông mất cảnh giác, buộc phải dừng phương tiện như: Đóng giả người tai nạn hoặc cho trẻ em ngồi dưới lòng đường, đặt các chướng ngại vật trên đường vào buổi tối, hoặc dàn cảnh các vụ tai nạn, va chạm giao thông, đánh ghen, đánh nhau... Khi người tham gia giao thông nhìn thấy, dừng phương tiện và tiến lại gần, các đối tượng phục sẵn quanh khu vực này sẽ ngay lập tức xông ra khống chế hoặc dùng các thủ đoạn như đánh thuốc mê... và chiếm đoạt tài sản.

### **2. Các thủ đoạn của tội phạm cướp giật tài sản:**

Chúng thường sử dụng xe máy đi dạo trên các tuyến đường để quan sát người đi đường, nhằm phát hiện những người dễ sơ hở như: Dây chuyền, điện thoại di động, túi xách... để thực hiện cướp giật tài sản

Có trường hợp các đối tượng cướp giật theo dõi những người đi lĩnh tiền ở ngân hàng, mua sắm vàng, đi thu tiền bán hàng, tiền trả nợ... để chọn đối tượng gây án.

Chúng thường sử dụng xe máy. Đối với các phương tiện sử dụng để gây án thường được tháo biển số hoặc biển số giả, có khi sử dụng biển số thật của xe khác

Đối với băng nhóm tội phạm cướp giật thì chúng thường đi thành từng nhóm, phân công nhiệm vụ: Đối tượng cầm lái, đối tượng cướp giật và đối tượng đi sau làm nhiệm vụ cản đường khi bị truy đuổi.

Có trường hợp chúng tạo ra sơ hở của người đi đường, người có tài sản để tạo điều kiện cho đối tượng đồng bọn ra tay giật tài sản.

### **3. Các thủ đoạn của tội phạm trộm đột nhập:**

Đối tượng thường nhắm vào các cơ quan, nhà văn phòng, nhà dân không có ai trông coi, bảo vệ và đều nằm ở khu vực dân cư thưa, dễ đột nhập, hệ thống cửa không đảm bảo (dễ cắt, phá khóa...), không có hệ thống Camera an ninh.

Trước khi đột nhập chúng thường theo dõi, nghe ngóng động tĩnh rồi mới hành động, nhiều tên thăm dò tìm hiểu chủ nhà hoặc người quản lý tài sản để xem xét trước bằng việc gọi điện thoại (nếu có), bấm chuông hoặc gọi cửa liên tiếp để kiểm tra. Nếu không có ai trả lời điện thoại là chúng biết chủ nhà đi vắng, nếu có người trả lời thì chúng đặt máy xuống hoặc xin lỗi gọi nhầm máy.

### **4. Các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo:**

Có trường hợp đối tượng mua hàng của nạn nhân qua mạng, đối tượng xin số tài khoản và số điện thoại của nạn nhân để giao dịch hoặc trường hợp nạn nhân nhận được thông điệp (thông qua tin nhắn, email, chat qua facebook, messenger...) với nội dung thông báo trúng thưởng hoặc phân chia tài sản theo yêu cầu kích chuột vào đường link, trang web do kẻ lừa đảo cung cấp để có cơ sở nhận thưởng. Khi truy cập vào website giả mạo đó và đăng nhập internet banking thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân sẽ bị đánh cắp và gửi đi để thực hiện một số hành vi phạm pháp như: Chiếm đoạt tiền trong tài khoản thanh toán của khách hàng, hoặc các dịch vụ bất hợp pháp khác...

Nhiều trường hợp nạn nhân bị lừa đảo khi đăng ký mua khẩu trang qua mạng, cụ thể: Đối tượng lập nhiều tài khoản facebook giả danh để bán nhiều mặt hàng như: Khẩu trang y tế giá rẻ, quần áo, giày dép, nước hoa qua mạng... Khi khách hàng đặt mua, đối tượng đề nghị chuyển tiền đặt cọc vào nhiều tài khoản khác nhau. Sau khi nhận được tiền đối tượng chặn tài khoản facebook của bị hại và không chuyển hàng như cam kết

### **5. Biện pháp phòng ngừa đối với các loại tội phạm trên:**

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì toàn thể cán bộ và nhân dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, luôn chủ động tự quản lý và bảo vệ tài sản của mình, không trao đổi, giao dịch hoặc làm theo yêu cầu của các đối tượng chưa rõ nhân thân, lai lịch, thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình ANTT tại địa phương nhất là trên những tuyến đường, khu vực hay di chuyển.

Không cất giữ mang theo nhiều tiền bạc, tài sản, trang sức có giá trị một cách không cần thiết hoặc sơ hở, nhất là những nơi đông người như: Trung tâm thương mại, khu vực vui chơi giải trí, chợ, bến tàu, xe hoặc trên phố... Trường hợp buộc phải

mang trong người nhiều tài sản nên để vào cốp xe, giữ bí mật không để người lạ hoặc những mối quan hệ không thân thiết biết, khi di chuyển phải có ít nhất 2 người và di chuyển thẳng đến nơi cần đến.

Trường hợp đang di chuyển vào ban đêm thấy có vật cản, người nằm trên đường và kêu cứu hoặc trẻ em ngồi một mình cần nhanh chóng quan sát xung quanh, dùng các thiết bị ghi hình ghi lại và quay đầu xe lại nơi có đông dân cư, báo cáo cơ quan Công an, chính quyền địa phương để có biện pháp giải quyết.

Riêng đối với lái xe ôm, xe taxi cần chủ động từ chối, hạn chế nhận chở khách đến những địa điểm vắng vào ban đêm, đồng thời chú ý thái độ biểu hiện của khách.

Không nên vừa chạy xe vừa nghe điện thoại hoặc treo đồ vật có giá trị trên giỏ xe hoặc móc treo đồ mà nên để trong cốp xe

Đối với các hộ gia đình cần gia cố cửa nhà, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit, khóa trong để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ cần kiểm tra kỹ các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa ra ban công, tum, sân thượng. Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhà nhiều ngày phải nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản có giá trị. Nên làm tường rào ngăn chặn việc đối tượng trèo cây xanh, cột điện gần để đột nhập vào nhà, khuyến khích trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa. Tạo mối quan hệ gần bó với mọi người xung quanh, phải biết số điện thoại di động của hàng xóm, công an phường để được hỗ trợ. Tuyệt đối không cho người lạ mặt vào nhà khi chưa kiểm tra được nhân thân của họ.

Đối với các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý, chi nhánh ngân hàng. Yêu cầu bố trí nhân viên bảo vệ chuyên trách, cần lắp hệ thống báo động và hệ thống camera giám sát an ninh có lưu giữ hình ảnh ít nhất 1 tuần để phục vụ công tác điều tra sau này.

Tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, thẻ tín dụng, thông tin cá nhân, mã OTP cho người khác.

Để đảm bảo quyền lợi trong giao dịch và quyền lợi cá nhân, người dân cần cảnh giác với tất cả các yêu cầu liên quan đến việc vào các trang website kèm theo yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã đăng nhập dịch vụ internet banking, số thẻ thanh toán, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ,...

Khi phát hiện các thông tin, tài liệu về các đối tượng cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để điều tra, bắt giữ, xử lý theo quy định. U

